

BẢNG TỔNG HỢP TIÊU CHÍ, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN QUẬN 8 NĂM 2024
(Đính kèm Kế hoạch số 79/KH-BVQ8 ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện Quận 8)

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bố khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
1	Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03	Bác sĩ	Khoa Khám bệnh; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Phụ sản; Khoa Nhi-Nhiễm	6	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng). b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	1. Nghiên cứu thực hiện quy chế bệnh viện đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế: chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế vào viện, chuyên khoa, chuyển viện, ra viện, quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc. 2. Đối với những người bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải được làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện. 3. Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đầy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa. 4. Hàng ngày buổi sáng phải khám từng người bệnh cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Đối với người bệnh nặng phải được theo dõi sát, xử lý kịp thời khi có diễn biến

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>bất thường.</p> <p>5. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau:</p> <p>a. Người bệnh nặng, nguy kịch.</p> <p>b. Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả.</p> <p>6. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật do trường khoa phân công. Trước khi thực hiện phải thăm khám lại, ra lệnh chuẩn bị chu đáo để đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho người bệnh.</p> <p>7. Hàng ngày phải kiểm tra.</p> <p>a. Các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh.</p> <p>b. Các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay.</p> <p>c. Kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.</p> <p>8. Hàng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh.</p> <p>9. Tham gia thường trực theo lịch phân công của trường khoa.</p> <p>10. Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công của giám đốc và trường khoa.</p> <p>11. Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyên khoa, chuyên viện, ra viện.</p> <p>12. Hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của trường khoa.</p> <p>13. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học theo sự phân công của trường khoa và giám đốc bệnh viện.</p> <p>14. Thường xuyên động viên người bệnh tin tưởng, an tâm điều trị, bản thân phải thực hiện tốt quy định y đức.</p>
2	Điều dưỡng hạng III V.08.05.12	Điều dưỡng	Khoa Y học cổ truyền-Vật lý trị liệu	1	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Điều dưỡng.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>a) Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, phát hiện, ra quyết định, xử trí về chăm sóc và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị; Thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phức tạp, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh; Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồ sơ theo quy định; Tham gia xây dựng và thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh.</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bố khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>b) Sơ cứu, cấp cứu: Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiện cấp cứu; Thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu, xử trí trong những tình huống khẩn cấp như: sóc phân vệ, cấp cứu người bệnh ngừng tim, ngừng thở và một số kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu chuyên khoa; Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.</p> <p>c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe: Đánh giá nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh; Hướng dẫn người bệnh về chăm sóc và phòng bệnh; Tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu và thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Đánh giá công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.</p> <p>d) Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Truyền thông, giáo dục vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng; Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng tại nhà: tiêm, truyền, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh có dẫn lưu và chăm sóc phục hồi chức năng.</p> <p>đ) Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh: Thực hiện quyền của người bệnh, biện hộ quyền hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh.</p> <p>e) Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị:</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bố khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>Phối hợp với bác sĩ điều trị phân cấp chăm sóc và tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh;</p> <p>Phối hợp với bác sĩ điều trị chuẩn bị và hỗ trợ cho người bệnh chuyên khoa, chuyên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện;</p> <p>Hỗ trợ, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn;</p> <p>Thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.</p> <p>g) Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp: Đào tạo và hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng;</p> <p>Thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh và áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh;</p> <p>Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục đối với viên chức điều dưỡng.</p>
3	Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13	Điều dưỡng	Khoa Nhi-Nhiễm	1	<p>a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng.</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>a) Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, đánh giá diễn biến hàng ngày của người bệnh; phát hiện, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh;</p> <p>Tham gia chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo chỉ định và sự phân công;</p> <p>Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, tiết chế và thực hiện</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>chỉ định chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Ghi chép hồ sơ điều dưỡng theo quy định.</p> <p>b) Sơ cứu, cấp cứu: Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiện cấp cứu; Thực hiện, tham gia thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu;</p> <p>Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.</p> <p>c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe: Đánh giá nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh; Hướng dẫn người bệnh về chăm sóc và phòng bệnh; Thực hiện, tham gia thực hiện truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe.</p> <p>d) Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tham gia truyền thông, giáo dục vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng;</p> <p>Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình mục tiêu quốc gia;</p> <p>Thực hiện dịch vụ chăm sóc tại nhà: tiêm, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh có dẫn lưu và chăm sóc phục hồi chức năng, tắm gội, thay băng theo chỉ định.</p> <p>đ) Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh: Thực hiện quyền của người bệnh, tham gia biên hộ quyền hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh.</p> <p>e) Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị:</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
4	Hộ sinh hạng III V.08.06.15	Hộ sinh	Khoa Phụ sản	1	<p>a) Tốt nghiệp đại học ngành Hộ sinh.</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>Tham gia phân cấp chăm sóc người bệnh; Chuẩn bị và hỗ trợ người bệnh chuyên khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao. g) Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp: Hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng trong phạm vi được phân công; Tham gia, thực hiện và áp dụng sáng kiến, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.</p> <p>1. Tiếp nhận, hướng dẫn sản phụ, người bệnh đến khám bệnh, điều trị, thực hiện đúng quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.</p> <p>2. Thăm khám thai, chuẩn bị dây dờ đủ dụng cụ đỡ đẻ, theo dõi chuyển dạ chu đáo mọi mặt trước khi sản phụ đẻ, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường phải báo cáo bác sĩ để xử lý kịp thời.</p> <p>3. Thực hiện đỡ đẻ thường, phụ bác sĩ thực hiện kỹ thuật đỡ đẻ khó.</p> <p>a. Thực hiện kỹ thuật chăm sóc sản phụ, người bệnh; vận hành và bảo quản các trang thiết bị y tế chuyên khoa theo sự phân công.</p> <p>b. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc phức tạp khi nữ hộ sinh trung cấp không thực hiện được: thực hiện kỹ thuật hút điều hòa kinh nguyệt; trực tiếp theo dõi, chăm sóc những cuộc đẻ có nguy cơ cao, sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.</p> <p>4. Thực hiện đầy đủ, chính xác y lệnh của bác sĩ điều</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bố khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
						<p>trị, thường xuyên theo dõi tình trạng sản phụ và trẻ sơ sinh, kịp thời báo cáo bác sĩ điều trị khi có diễn biến bất thường và ghi đầy đủ các diễn biến vào phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc.</p> <p>5. Nhận và bàn giao tình trạng sản phụ, người bệnh, thuốc, công việc, tài sản đầy đủ với kíp thường trực.</p> <p>6. Bảo quản tài sản, thuốc và các thiết bị y tế, hồ sơ bệnh án; vệ sinh buồng bệnh và buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.</p> <p>7. Nghiên cứu thực hiện sự phân công của trường khoa và nữ hộ sinh trường khoa.</p> <p>8. Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của trường khoa.</p> <p>9. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cho các sản phụ và người bệnh tại khoa. Tham gia công tác chuyên khoa tại cộng đồng khi được phân công.</p>
5	Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19	Kỹ thuật y	Khoa Cận lâm sàng	1	<p>a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>- Thực hiện các kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và xét nghiệm.</p> <p>- Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim theo sự phân công của trường phòng khám.</p> <p>- Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật</p> <p>- Ghi rõ và đầy đủ họ tên, tuổi, ngày, tháng, năm thực hiện kỹ thuật, ký hiệu, vị trí chính xác phải, trái cơ thể người bệnh trên phim. Kiểm tra kết quả, đối chiếu tên người bệnh trước khi trả kết quả cho người bệnh.</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
6	Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19	Kỹ thuật y	Khoa Y học cổ truyền-Vật lý trị liệu	1	<p>a) Tốt nghiệp cao đẳng ngành Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu.</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ</p>	<p>- Phải ghi kết quả chiếu chụp vào sổ lưu trữ và chuyển kết quả đến khoa lâm sàng. Gặp trường hợp chụp chưa đạt yêu cầu hoặc nghi ngờ phải báo ngay cho trưởng phòng khám hoặc Điều dưỡng trưởng để giải quyết.</p> <p>- Thực hiện chế độ bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định, thực hiện tốt an toàn bức xạ theo quy định.</p> <p>- Kiểm tra, đề xuất, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác cận lâm sàng.</p> <p>- Thực hiện các kỹ thuật theo kế hoạch và theo sự phân công.</p> <p>- Tiếp đón người bệnh và thực hiện lấy bệnh phẩm đúng quy trình.</p> <p>- Sử dụng máy đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chính xác, an toàn, hiệu quả, chất lượng.</p> <p>- Thông kê, ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển kết quả xét nghiệm đến khoa Cận lâm sàng.</p> <p>- Bảo quản mẫu bệnh phẩm, máu và các chế phẩm đúng quy trình.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng khoa và kỹ thuật viên tương phòng khám.</p> <p>1. Sử dụng thiết bị:</p> <p>- Kiểm tra thiết bị trước khi dùng.</p> <p>- Vận hành thiết bị đúng quy định kỹ thuật bệnh viện đúng y lệnh.</p> <p>- Sau khi sử dụng thiết bị, tắt máy.</p> <p>2. Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn.</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
					<p>quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>3. Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị.</p> <p>4. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện:</p> <p>a. Quy chế công tác khoa vật lý trị liệu – phục hồi chức năng và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.</p> <p>b. Ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lý trị liệu – phục hồi chức năng.</p> <p>c. Bảo quản thiết bị và phương tiện tránh hư hỏng mất mát.</p> <p>5. Không được bỏ trí làm việc khi máy đang hoạt động.</p> <p>6. Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa.</p> <p>7. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công.</p> <p>8. Tổ chức họp người bệnh theo định kỳ, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh</p>
7	Dược sĩ Hạng III V.08.08.22	Dược sĩ	Khoa Dược	1	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Dược.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-</p>	<p>a) Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện pha chế thuốc (thuốc cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu, thuốc mắt, tai mũi họng, da liễu), thuốc thử, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;</p> <p>c) Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng thuốc pha</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
8	Kế toán viên 06.031	Tài chính kế toán	Phòng Tài chính kế toán	1	<p>BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược.</p> <p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính</p>	<p>ché tại đơn vị;</p> <p>d) Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu;</p> <p>đ) Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc;</p> <p>e) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc;</p> <p>g) Thực hiện lấy mẫu thuốc trên thị trường để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành;</p> <p>h) Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao;</p> <p>i) Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược, bao gồm: kiểm nghiệm, bảo chế, hóa sinh, dược liệu, cấp phát thuốc;</p> <p>k) Tham gia, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm;</p> <p>l) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho học sinh, sinh viên và cán bộ y tế;</p> <p>m) Tham gia công tác chỉ đạo tuyển;</p> <p>n) Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo.</p> <p>- Kiểm tra và truyền số liệu bảo hiểm y tế (bệnh nhân nội trú, ngoại trú) lên công điện tử bảo hiểm xã hội theo ngày;</p> <p>- Kiểm soát chi phí điều trị ngoại trú, điều trị nội trú của bộ phận tính viện phí trước khi người bệnh làm thủ tục thanh toán xuất viện.</p> <p>- Báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí khám chữa bệnh bảo</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ khoa, phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Công việc
				13	<p>quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.</p>	<p>hiêm y tế nội trú người lớn, nội trú nhi và ngoại trú nhi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khóa số liệu và xuất biên lai bảo hiểm y tế. - Cập nhật các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế và những quy định mới để phổ biến cho mọi thành viên cùng năm; - Chuẩn bị hồ sơ thanh toán phục vụ công tác giám định tập trung hàng tháng, hàng quý của giám định viên tại bệnh viện. - Kiểm tra kết quả giám định; Soạn công văn có liên quan đến công việc bảo hiểm y tế. - Xác minh lại các trường hợp mã thẻ bảo hiểm y tế khi có văn bản yêu cầu của bảo hiểm xã hội. - Sắp xếp hồ sơ bảo hiểm y tế hàng ngày và gửi kho lưu trữ.
Tổng						

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Trần Quốc Hùng